



Ngày 5 tháng 2 năm 2024

Kính gửi các bên liên quan

Công ty cổ phần TSUKUI
TSUKUI PLAN VIETNAM

TSUKUI PLAN VIETNAM
Ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Tập đoàn TTC Việt Nam

Chúng tôi xin thông báo việc ký biên bản ghi nhớ (MOU) liên quan đến việc tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật - vận hành, kinh doanh dịch vụ đi về trong ngày (Dayservice), khai thác mảng xây dựng nhà ở dành cho người cao tuổi tại Việt Nam của Công ty TNHH TSUKUI PLAN VIETNAM (Trụ sở chính: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Giám đốc đại diện ông Ono Koji, sau đây gọi tắt là “TSUKUI PLAN VIETNAM”) - công ty con của Công ty cổ phần TSUKUI (Trụ sở chính: Thành phố Yokohama, Tỉnh Kanagawa, Giám đốc đại diện ông Takabatake Takeshi, sau đây gọi là "Công ty") và Tập đoàn TTC hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, kinh doanh đồ uống, rượu, khách sạn, v.v.. tại Việt Nam.



Từ trái qua: Bà Hà Thị Thanh Xuân - Trưởng phòng kinh doanh TTC LAND, Ông Võ Quốc Khánh - Tổng giám đốc TTC LAND, Bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn TTC, Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC, Ông Takabatake Takeshi - Giám đốc đại diện Công ty cổ phần TSUKUI, Ông Ono Koji - Giám đốc đại diện Công ty TNHH TSUKUI PLAN VIETNAM, Ông Kambayashi Sadanao - Chủ tịch Công ty TNHH Tư vấn Kaigo House

Thông qua lần ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với tập đoàn TTC lần này, với việc triển khai mảng kinh doanh dịch vụ chăm sóc đi về trong ngày (Dayservice) và dịch vụ cơ sở dành cho người cao tuổi - những mảng ngành mà TSUKUI đã tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm, chúng tôi mong muốn tạo ra một nơi để các bạn thực tập sinh có thể phát huy những kinh nghiệm và kiến thức về Kaigo Nhật Bản sau khi trở về nước.



Ngoài ra, chúng tôi mong muốn có thể đóng góp vào việc cải thiện chức năng của người cao tuổi, giảm gánh nặng dành cho người chăm sóc, phổ cập kỹ thuật Kaigo...trong sự già hoá dân số rất nhanh đã được dự báo của Việt Nam trong tương lai.

Tập đoàn TTC (Tập đoàn Thành Thành Công)

Một tập đoàn có lịch sử 40 năm gồm 150 công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục và kinh doanh khách sạn tại Việt Nam.

Tham khảo: Nỗ lực phát triển nguồn nhân lực nước ngoài của TSUKUI

■ Tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài

Năm 2019, TSUKUI đã bắt đầu chương trình tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài từ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sang học về ngành chăm sóc người cao tuổi (Kaigo). Hiện nay, có 20 thực tập sinh kỹ năng (tính đến cuối tháng 12/2023) đang làm việc tại 12 cơ sở dưỡng lão có thu phí. Bộ phận hỗ trợ nguồn nhân lực nước ngoài đóng vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ các thực tập sinh kỹ năng sau khi đến Nhật. TSUKUI đã tiếp nhận tổng cộng 56 thực tập sinh kỹ năng, hầu hết trong đó đều đã chuyển sang visa Kỹ năng đặc định và đang tiếp tục làm việc tại các cơ sở của công ty.

■ Thành lập công ty con - TSUKUI PLAN VIETNAM - tại Việt Nam

Vào tháng 1 năm 2022, chúng tôi đã tiến hành pháp nhân hóa văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh và công ty con TSUKUI PLAN VIETNAM được thành lập. Công việc của TSUKUI PLAN VIETNAM là đào tạo các bạn thực tập sinh bắt đầu từ khóa học Kaigo – truyền tải các kỹ thuật về Kaigo, liên kết với các công ty phái cử...tạo môi trường an tâm cho các bạn thực tập sinh khi đến Nhật.

■ Tuyển dụng nhân lực người nước ngoài

Sự thiếu hụt nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi (Kaigo) là vấn đề nghiêm trọng của toàn ngành. Ngoài các thực tập kỹ năng, TSUKUI hiện đang có 46 nhân viên người nước ngoài theo visa Kỹ năng đặc định và 249 nhân viên người nước ngoài (không bao gồm các quyền vĩnh trú đặc biệt, tính đến cuối tháng 12 năm 2023).

Hết.